

TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG HỌC TẬP - ĐỔI MỚI - SÁNG TẠO
TRƯỜNG THCS GIA THỤY NĂM HỌC 2022 – 2023



Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng, đại diện cho tập thể CBGVNV nhận Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo” trong dạy học năm học 2022-2023 của Ủy ban nhân dân quận Long Biên

Hòa chung không khí cả nước thi đua lao động, học tập chào mừng 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2023) và Quốc khánh 2/9, tập thể trường THCS Gia Thụy vô cùng vinh dự được nhận: *Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo” trong dạy học năm học 2022-2023* của Ủy ban nhân dân quận Long Biên, ngày 22/8/2023. Cũng trong khuôn khổ của Hội nghị, 03 học sinh xuất sắc của năm học 2022-2023 cũng tham dự và nhận giấy khen trực tiếp tại Hội nghị

- Học sinh: Nguyễn Mai Phương lớp 7A2 - Huy chương Bạc giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 môn cầu lông.

- Học sinh: Đoàn Ngọc Yến Nhi lớp 9A8 - giải Nhất HSG cấp thành phố môn Ngữ văn.

- Học sinh: Văn Liên Phương lớp 7A2 - Huy chương Vàng Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố môn bơi lội.



Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng; đồng chí Phùng Thị Hồng Thanh – Phó Hiệu trưởng – CTCD nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo quận và 3 học sinh nhà trường được nhận Giấy khen trong Hội nghị



Để có được những thành tích trên đây là sự phấn đấu, học tập không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho các em học tập và noi theo. Vì vậy, trong mỗi giờ lên lớp và hoạt động tập thể, các thầy cô giáo luôn tạo cho các em học sinh những hứng thú trong học tập và hoạt động ngoại khóa. Hàng tuần, hàng tháng, nhà trường luôn phát động trong các tiết chào cờ đầu tuần các phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” đến từng tập thể lớp, từng tổ nhóm chuyên môn. Từ đó, nhà trường cũng thành lập các tiểu ban thi đua khen thưởng để đôn đốc, giám sát và khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có nhiều cố gắng trong mỗi đợt thi đua và kịp thời khắc phục những tồn tại để làm mục tiêu phấn đấu cho đợt thi đua mới.

Bên cạnh đó, Ban giám hiệu nhà trường, Công đoàn, Đội TNTP và các đoàn thể trong nhà trường cũng luôn tạo ra không khí thi đua sôi nổi tạo động lực cho mỗi cá nhân tự giác, tích cực, không ngừng phấn đấu, rèn luyện. Đổi mới không ngừng, sáng tạo không ngừng và học tập là mục tiêu để tập thể nhà trường luôn tự hào là tập thể dẫn đầu trong các phong trào thi đua do cấp trên phát động.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiều năm qua, trường THCS Gia Thủy luôn phấn đấu giữ vững thành tích đã đạt được để vươn cao và vươn xa.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC



Học sinh Nguyễn Mai Phương lớp 7A2 – ngoài cùng bên phải lên nhận giải cấp Quốc gia về thể dục thể thao



Hai học sinh Đoàn Ngọc Yến Nhi lớp 9A8 - giải Nhất HSG cấp thành phố môn Ngữ văn và học sinh Văn Liên Phương lớp 7A2 - Huy chương Vàng Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố môn bơi lội



Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Linh – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng; Đ/c Phùng Thị Hồng Thanh – Phó Hiệu trưởng – CTCĐ nhà trường chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Người viết: cô giáo Đinh Thị Kiều Nhung